

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

Kính thưa:.....

Kính thưa: Quý vị đại biểu!

Kính thưa: Toàn thể quý cử tri.

Tôi tên: Đinh Văn Chi. Sinh ngày 20/5/1980

Quê quán: Xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Thường trú: Thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Sơn Hà.

Hôm nay tôi rất vinh dự được cùng với các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 7 huyện Sơn Hà, tiếp xúc cử tri xã.... Để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.

Lời đầu tiên cho phép tôi cùng các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 7 xin được gửi tới Ban Thường trực UBMTTQVN..., các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể cử tri.

Như chúng ta đã biết, Sơn Hà là huyện miền núi nằm ở phía tây của tỉnh Quảng Ngãi, có dân số trên 87.000 dân. Trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 82% dân số toàn huyện. Nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp.

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp của huyện phát triển khá ổn định, toàn diện trên các lĩnh vực; giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 đạt 670 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24% tổng giá trị sản xuất; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 7%/năm.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được cải thiện đáng kể, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nguyên liệu mì, keo; nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng vào sản xuất cho hiệu quả, cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất từng bước được hoàn thiện, từ đó giá trị sản xuất nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng khá, theo hướng **nâng cao giá trị**, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, **lâm nghiệp**, khai thác thủy sản.

Về tổ chức sản xuất theo quy mô liên kết bước đầu đã có 15 Hợp tác xã nông nghiệp được thành lập và hoạt động; các dự án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đã được tổ chức triển khai thực hiện với sự tham gia của các doanh nghiệp và Hợp tác xã; trên địa bàn huyện đã có 03 sản phẩm được đánh giá, phân hạng đạt tiêu chí sản phẩm OCOP 3 sao, góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đến cuối năm 2020 đã có 02 xã đạt chuẩn NTM

(Sơn Thành, Sơn Hạ), bình quân 12 tiêu chí/xã; không có xã nào dưới 05 tiêu chí; vai trò của người dân được phát huy.

Tuy nhiên, ngoài kết quả đạt được nêu trên vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là: Phát triển sản xuất nông nghiệp chưa toàn diện, thiếu bền vững, giá trị sản xuất còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế hiện có của địa phương; Sản phẩm nông nghiệp còn ở dạng thô, chưa được chế biến sâu để gia tăng giá trị; quy mô sản xuất chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán, chưa tạo ra sản phẩm hàng hóa tập trung và đảm bảo an toàn chất lượng, để đáp ứng nhu cầu và người tiêu dùng.

Một số dự án hỗ trợ sản xuất, chuỗi liên kết thiếu ổn định, bền vững, dẫn đến hiệu quả chưa cao; việc nhân rộng mô hình sản xuất mới, tiên tiến còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn.

Các liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn mang tính nhỏ lẻ; mối quan hệ liên kết giữa các nhà chưa chặt chẽ, liên kết hộ, nhóm hộ theo chiều ngang chưa đủ mạnh, để tạo ra vùng sản xuất quy mô, hiệu quả và mang tính cạnh tranh đáp ứng nhu cầu thị trường.

Để giải quyết vấn đề này, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Phát triển Nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Rà soát đánh giá lại các quy hoạch, đề án, dự án đã được ban hành đang thực hiện nhằm loại bỏ và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Kiểm tra, rà soát lại quỹ đất do xã, thị trấn quản lý để có cơ chế hỗ trợ, cho thuê để thực hiện chuỗi liên kết sản xuất quy mô tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Xác định vùng, lĩnh vực thực hiện liên kết tổ chức sản xuất; vùng chuyên canh cây ăn quả; vùng chuyên canh rau; vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn ngày; vùng trồng rừng gỗ lớn; vùng trồng cây dược liệu; vùng chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung; vùng nuôi thủy sản tập trung; quy hoạch khu giết mổ, chế biến tập trung; Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Sơn Hà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tổ chức sắp xếp lại sản xuất theo mô hình liên kết sản xuất giữa Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Nông dân liên kết sản xuất theo quy mô tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ và áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất, để tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng và được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy trình và sản phẩm được truy xuất nguồn gốc rõ ràng, có tính cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Tiếp tục vận động thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng sản xuất lúa nước trên cánh đồng mẫu lớn tại các xã trên địa bàn huyện. kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất lúa gạo hữu cơ mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương.

Với vị trí công tác của bản thân, trong thời gian tới sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để cùng với tập thể cơ quan phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp – phát triển nông thôn; cụ thể hóa thành chương trình, hành động động thực hiện nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi

giá trị nhằm đưa ngành nông nghiệp của huyện Sơn Hà có bước phát triển mới, ổn định, bền vững.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể cử tri.

Bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND tỉnh phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng cao năng lực, trình độ; có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh; năng động, sáng tạo, nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, thật sự đổi mới, cải tiến phương pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò đại biểu HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND luôn giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đem tiếng nói của cử tri đến tại diễn đàn hội nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành để xem xét giải quyết.

Thời gian qua, tôi nhận được sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể; sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ của cử tri và nhân dân trong huyện. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể, cử tri và nhân dân trong huyện đã dành cho tôi những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu đó. Tôi mong muốn cử tri trong huyện thường xuyên theo dõi, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tôi hoàn thành trọng trách nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi nguyện nỗ lực, đem hết tâm sức, trí tuệ của mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân và chương trình hành động đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Sơn Hà ngày càng phát triển hơn.

Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn và chúc đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành quả trong lao động, sản xuất, học tập.

**ỨNG CỬ VIÊN**

**Đinh Văn Chi**